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ภาพขวดน้ำาดื่มที่หล่นเกลื่อนกลาดรวมอยู่กับถุงขนมมีให้เห็นทั่ว

โรงเรียน คือจุดเริ่มต้นให้ ณัฏฐลักษณ์ ไชยคีรี หรือ “นาว” นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับเพื่อนๆ ตั้งกลุ่มโรงเรียนระโนด (มะขามเฒ่า) เพื่อ

ใช้เป็น “กลไก” ปลูกจิตสำานึกแก่เพื่อนๆ และน้องๆ ในโรงเรียนให้รู้จัก 

“คุณค่า” ของขยะก่อนทิ้ง 

“โรงเรียนของเรามีขยะเยอะมาก ส่วนใหญ่ท้ิงกันเกล่ือน กินตรงไหนท้ิงตรงน้ัน 

ท้ังๆ ท่ีขยะบางชนิดน่าจะคัดแยกก่อนท้ิงหรือขายได้ โดยเฉพาะขวดน้ำาด่ืมซ่ึงมีมาก 

พวกหนูเลยคิดว่าถ้าเอาขยะมาขายเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่เรียนดีแต่

ยากจนได้ก็น่าจะดี”

ไอเดียน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีนาวเห็นว่าในโรงเรียนมีคนนำาขยะไปขายอยู่ก่อนแล้ว	

แต่ไม่ได้ทำาในลักษณะ “กลุ่ม”	เป็นแบบต่างคนต่างทำา	และเมื่อเห็นว่าในโรงเรียน

มีน้องๆ	หลายคนที่	“เรียนดีแต่ยากจน”		จึงเกิดแนวคิดที่จะนำา	“ขยะ”	ไปขาย	

เพื่อนำารายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ		

แม้โจทย์ของโครงการนี้คือ	“กองทุนขยะ”	แต่นาวและเพื่อนๆ	ในกลุ่มก็ได้ 

“ซ่อน” บางสิ่งบางอย่างไว้ในโครงการน้ี	 นั่นคือในกระบวนการจัดเก็บขยะเพื่อ 

คัดแยกว่าชิ้นไหนขายได้	 ชิ้นไหนจำาเป็นต้องทิ้ง	 ถือเป็นการ	 “สร้างพฤติกรรม” 

ใหม่ให้กับเด็กๆ	ในโรงเรียน	เพราะนับจากนี้เป็นต้นไป	ทุกคนต้อง	“แยก”	ขยะ

ก่อนนำาไปทิ้งในที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น	

อย่างไรก็ตามขณะที่นาวและเพื่อนๆ	 กำาลังหาแนวทางจัดทำา	 “กองทุน 

เพื่อน้อง”	 อยู่นั้น	 เป็นช่วงที่สงขลาฟอรั่มส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 

พลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลามาทีโ่รงเรยีน นาวเหน็วา่นีเ่ปน็โอกาสดทีีจ่ะทำาให้

พวกเขาได้ทำาสิ่งที่ฝันไว้  จึงชักชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการ

 คนพร้อม...ทีมยังไม่พร้อม
แต่หนทางของกลุ่มโรงเรียนระโนด	(มะขามเฒ่า) ก็มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	

เน่ืองจาก	“ความไม่พร้อม”	เร่ืองเวลา	เพราะต่างคนต่างต้องเรียนหนังสือ	เวลาว่าง

จึงไม่ตรงกัน

“	โรงเรียนของเรามีขยะเยอะมาก	ส่วนใหญ่ทิ้งกันเกลื่อน	ทั้งๆ	ที่ขยะบางชนิด 
น่าจะคัดแยกก่อนทิ้งหรือขายได้		โดยเฉพาะขวดน้ำาดื่มซึ่งมีมาก	พวกหนูเลยคิดว่า
ถ้าเอาขยะมาขายเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ	ที่เรียนดีแต่ยากจนได้ก็น่าจะดี	”

คนสร้างขยะ… 
ขยะเปลี่ยนคน
กลุ่มโรงเรียนระโนด (มะขามเฒ่า)
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“ตอนแรกที่รวมตัวกับเพื่อนๆ เราเห็นอยู่แล้วว่าทุกคนมี

เวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน เพื่อนบางคนติดภาระเรื่องเรียน ทำาให้

ไม่มีเวลาทำากิจกรรม บางคนก็หายไปเลย...” นาวให้เหตุผลที่

ทำาให้งานเดินต่อไปไม่ได้	 ถึงกระนั้นก็ตาม	 ความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ก็มิได้ยุติลงแต่อย่างใด	 กลุ่มโรงเรียนระโนด (มะขามเฒ่า)  

เดินหน้าด้วยการระดมทีมงานใหม่อีกครั้ง คราวนี้เลือกทีม

ที่เป็นคณะกรรมการโรงเรียน และที่สำาคัญคือต้องมี  

“จิตอาสา” อยากเข้ามาทำางานด้วยกัน

แม้ว่าหน้าตาของ	 “ทีมใหม่”	 จะเปล่ียนไปบ้าง	 เพราะ 

ส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้อง	แต่ข้อดีก็คือไม่มีปัญหาเร่ืองเวลาเรียน	

ทีมแกนนำาจึงเร่ิมงานแรกด้วยการออกสำารวจราคาขวดน้ำา

จากพ่อค้ารบัซือ้ของเกา่	เพือ่กำาหนดราคารบัซือ้ภายในโรงเรยีน	

โดยเดก็ๆ	พบวา่ขณะนัน้มกีารรบัซือ้ขวดน้ำาอยูท่ีก่โิลกรมัละ	17	

บาท	เท่ากับขวดเปล่า	48	ขวด	

“เราคิดว่า ถ้าจะเก็บให้ครบ 48 ขวดอาจนานเกินไป 

เลยเสนอแนวทางใหมค่อื 5 ขวด 1 บาท เพือ่สรา้งแรงจูงใจ

ให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนนำาขวดมาขายได้เร็วขึ้น” 

เมื่อได้สูตรการรับซื้อแล้ว	 แกนนำาก็กระจายกำาลังกัน 

ออกไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนผ่านเสียงตามสาย	 ท้ังช่วงเช้า

หนา้เสาธง	และชว่งพกักลางวนั	ถงึตรงนี	้ธนวฒัน์ ขาวพรทพิย ์

หรือ	“นิว” ก็เข้ามาช่วยงานประชาสัมพันธ์	เพราะพี่ๆ	เห็นแวว

ไว้จนลืมด้วยความข้ีเกียจ	เม่ือถูกพ่ีๆ ดึงเข้ามาร่วมโครงการทำาให้เธอปรับเปล่ียน

พฤติกรรมด้วยเหตุผลว่า “เพราะต้องการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพ่ือนๆ”

“เรามีหนา้ทีเ่ชญิชวนใหค้นอืน่ไมท้ิ่งขยะ...แตถ่า้เรายงัทิง้อยู.่..เราจะไป

ชวนคนอื่นได้อย่างไร”	แป้งให้ข้อสรุปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง	

 หนทาง...ก็ยังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
นอกจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและเสียงตามสายแล้ว	 

กลุ่มโรงเรียนระโนด	 (มะขามเฒ่า) ยังจัดซื้อถังขยะสีดำาเพื่อเพิ่มจุดทิ้งขยะให้ 

มากขึ้นจากเดิมที่โรงเรียนจัดไว้	 พร้อมกับรณรงค์เชิญชวนให้เพ่ือนๆ	 ทิ้งขวดน้ำา 

ในถงัขยะสดีำาเพือ่สะดวกตอ่การคดัแยก	รวมถงึการหาสถานทีว่างขยะในโรงเรยีน

ซึ่งมีอยู่อย่างจำากัด	เพื่อรวบรวมขวดพลาสติกระหว่างรอพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ	

แต่ทุกขั้นตอนดูเหมือนจะมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขไม่น้อย...

โดยเฉพาะในส่วนของเพื่อนๆ	 ที่ไม่ให้ความร่วมมือ	 ทั้งเรื่องการทิ้งขยะ 

ให้ถูกที่	เพราะยังคงมีการทิ้งขวดน้ำาปะปนกับเศษอาหารและขยะอื่นๆ	แม้ว่า

พวกเขาจะซื้อถังขยะสีดำาวางกระจายอยู่ทั่วโรงเรียนแล้วก็ตาม	

การรณรงค์ให้เพ่ือนๆ ช่วยกันเก็บขวดน้ำามาขายไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ 

เพราะมีเพื่อนเพียง 10 คนเท่านั้นที่ช่วยเก็บขวดน้ำามาขายให้กับกลุ่มฯ 

ด้วยความกังวลว่ากองทุนการศึกษาจากขยะจะไม่ได้ผลตามเป้า	 ทีมแกนนำา

จึงหารือกันใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีตระเวนเก็บขวดน้ำาพลาสติก 

ตามมุมต่างๆ ในโรงเรียนด้วยตัวเอง รวมถึงช่วยกันคัดแยกขวดน้ำาจาก 

ถังขยะทุกเย็น

“ทุกๆ เย็นพวกเราจะนัดเจอกัน มาเก็บขยะที่เพื่อนๆ ทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ  

รวมถงึคดัแยกจากถงัขยะทีใ่สถ่กูถงับ้างไมถ่กูบา้ง เรากต็อ้งไปคุย้ๆ ออกมา เสือ้ผา้

เลอะกลับบ้านทุกวัน น้องๆ บางคนตอนแรกก็เขินที่ต้องไปคุ้ยขยะ อย่างเอ้ นิว 

เขาจะขี้อาย แต่เราก็ทำากันไปเล่นกันไป เสียงหัวเราะและรอยย้ิมของเพื่อน 

กลายเป็นความสุขที่กลับมาเติมเต็มและเป็นกำาลังใจให้กันและกัน มีบ้างที่

บางคนตอ้งกลบับา้นเร็วหรอืมาไดบ้างวัน เรากไ็มเ่อามาเปน็อารมณห์รอืโกรธเคือง

กัน เพราะถึงเวลาที่ว่างพวกเราก็ช่วยกันเต็มที่อยู่แล้ว”  สุวิทย์ สวัสดิ์รักษา หรือ 

“อ้วน” กล่าว

ดูเหมือนวิธีการออกแรงช่วยกันเองจะเป็นทางออกที่ดี แต่กลับทำาให้

พวกเขาไปพบกับปัญหาใหม่...

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีบุคลากรในโรงเรียนเก็บขวดน้ำาขายอยู่แล้ว	 จึงเกิด

ความไมพ่อใจกนับา้งเลก็นอ้ย...แตป่ญัหากค็ลีค่ลายในเวลาตอ่มา	เพราะพวกเรา

เข้าไปพูดคุยด้วยอาการอ่อนน้อมถ่อมตน	โดยอธิบายว่า	โครงการนี้จัดทำาขึ้นเพื่อ

หารายได้เป็นกองทุนให้กับน้องๆ	ที่เรียนดีแต่ยากจน		ไม่ได้นำาไปใช้จ่ายอย่างอื่น	

“เราใชก้ารเจรจากึง่ออ้นวอนขอใหผู้ใ้หญเ่หน็แกเ่ดก็ทีข่าดทนุทรพัย ์โดยยืน่

ขอ้เสนอวา่ใหน้ำาขวดน้ำามาขายใหก้ลุม่ในราคา 16 บาท แมจ้ะถกูกวา่ขายใหพ้อ่คา้

รบัซือ้ของเกา่ 1 บาท แตส่ว่นตา่งทีไ่ดม้าคอืการสรา้งกศุลรว่มกนั จนกระทัง่ผูใ้หญ่

ยินยอมเพราะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทำาความดีของพวกเรา” 

“	ทุกๆ	เย็นพวกเราจะนัด
เจอกันเก็บขยะที่เพื่อนๆ	 
ทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ	รวมถึง 
คัดแยกจากถังขยะที่ 
ใส่ถูกถังบ้างไม่ถูกบ้าง	 
เราก็ต้องไปคุ้ยๆ	เสื้อผ้าเลอะ
กลับบ้านทุกวัน 
น้องๆ	บางคนตอนแรก 
ก็เขินที่ต้องไปคุ้ยขยะ... 
แต่เราก็ทำากันไปเล่นกันไป	
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของ
เพื่อน	กลายเป็นความสุข 
ที่กลับมาเติมเต็มและ 
เป็นกำาลังใจให้กันและกัน	”

ของการเป็นคนช่างพูดและมีมนุษยสัมพันธ์ดี	

“มีหน้าท่ีเชิญชวนให้เพ่ือนๆ ในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

คัดแยกขยะ แต่เสียงสะท้อนของพี่ๆ บอกว่าในช่วงแรกเราพูด

เร็วเกินไป คนฟังไม่ทัน แล้วก็พูดจาวกวน คือตอนนั้นเราคิด

อะไรได้ก็พูดเลย ไม่มีการเรียบเรียงคำาพูดว่าจะพูดอะไร 

กอ่นหลงั”	แตน่วิกร็ูต้วัเองดีวา่ ถงึจะพูดเกง่ แตก่ไ็มค่อ่ยม่ันใจ

มากนกั พยายามปรบัตวัดว้ยการพดูใหช้า้ลง หดัเรยีบเรยีง

ประเดน็ในการพดู ดว้ยการใหพ่ี้ๆ หรอืคณุครชู่วยเรยีบเรยีง

เป็นสคริปต์มาก่อน จากนั้นจึงค่อยแทรกเนื้อหาสาระด้าน

อื่นๆ เข้าไป ไม่ใช่พูดแต่เรื่องขยะอย่างเดียว ไม่อย่างนั้น

เพื่อนๆ จะเบื่อ

นอกจากนิวที่ได้รับการพัฒนาเรื่องการพูดและการ

ประชาสัมพันธ์จนเก่งขึ้นแล้ว	 การทำาโครงการทุนการศึกษา 

จากขยะ	 ยังสามารถ	 “สร้าง”	 นักประชาสัมพันธ์อีกคนซ่ึง 

เป็นคู่หูของนิว	 คือ	 เนาวลักษณ์ สุวรรณรัตน์ หรือ “แป้ง”  

สาวน้อยตัวเล็กท่ีเพื่อนๆ	 ต่างลงความเห็นว่าเป็นสาวแสบ

ประจำากลุ่มก็ถูกดึงมาช่วยงาน	 เพราะพี่ๆ	 เห็นแววว่า	 มีใจรัก

ทำางานเพือ่สว่นรวม	แมป้ระวตัขิองเธอจะเปน็คนทีม่พีฤตกิรรม

ทิ้งขยะไม่เป็นที่	หรือเรียกว่า	“ทิ้งขว้าง”	แบบไม่ไยดี	กินขนม

บนโต๊ะก็ท้ิงบนโต๊ะ	 ส่วนท่ีบ้านแม้จะมีถังขยะมากถึง	 3	 ใบ	 

หน้าบ้าน	ในครัว	และหลังบ้าน	แต่เธอยืนยันว่าขยะจะถูกกอง
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 ปัญหาเก่าไป...ปัญหาใหม่ตามมา 
 เมือ่การเจรจาเปน็ผล บคุลากรในโรงเรยีนกน็ำาขวดน้ำามาขายใหก้บั

กลุ่มเป็นจำานวนมาก ทำาให้ขวดท่ีรอการขายมีจำานวนเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

ปญัหาทีต่ามมาคอื สถานท่ีเก็บขวดน้ำาทีม่อียูอ่ยา่งจำากดัเริม่คบัแคบลง จำาเปน็

ต้องขออนุญาตครูผู้ดูแลอาคารเพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

อยา่งไรกต็าม	ลำาพงัเดก็ตวันอ้ยเดนิเขา้ไปเจรจากับผูใ้หญแ่มจ้ะไมไ่ด้ผลลพัธ์

กลับมาดังที่หวัง	 แต่พวกเขาก็มีปฏิภาณไหวพริบพอท่ีจะตั้งสติ	 เดินเข้าไปหา 

อาจารย์วิรัช ทองแก่นแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียน และ อาจารย์โชคชัย 

ธรรมชาติ รองผู้อำานวยการโรงเรียน ซึ่งให้ความเอ็นดูแกนนำากลุ่มนี้เป็นอย่างดี	

กระทั่งได้พื้นที่หน้าห้องคหกรรมเป็นสถานที่รวบรวมขวดน้ำาอย่างน้อย	2	สัปดาห์

สำาหรบัรอพอ่คา้คนกลางมารบัซือ้	และทกุๆ	2	สปัดาหที์มแกนนำาจะนดัรวมตวักนั

ขนขวดน้ำาไปขายให้พ่อค้าคนกลาง

ตลอดระยะเวลาดำาเนนิโครงการ ทมีแกนนำาสามารถมอบทนุการศกึษา

ให้น้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไปแล้วกว่า 10 ทุนๆ ละ 500 บาท แม้จำานวน

เงินจะไม่มากแต่ความภาคภูมิใจและการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำาเกิดขึ้น

มากมาย ทั้งเรื่องของการทำางานเป็นทีม และการปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ทำางานเมื่อเห็นว่า แผนการทำางานที่วางไว้อาจจะไม่ได้ผล  

แต่ส่ิงที่ได้มากกว่านั้นก็คือ การรณรงค์ให้เพ่ือนๆ ในโรงเรียนระโนด 

หันมาใส่ใจกับปัญหาขยะ ยังเป็น “แรงกระตุ้น” ให้ทางโรงเรียนส่งเสริมและ

สนบัสนนุมาตรการดงักลา่ว ดว้ยการจัดหาตะแกรงเหลก็ขนาดใหญม่าวางไว้

ตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน เพ่ืออำานวยความสะดวกให้นักเรียนนำาขวดน้ำา 

ใช้แล้วมาใส่ไว้ ซึ่งวิธีการนี้ทำาให้พวกเขาสามารถเก็บขวดน้ำาได้มากกว่า 

ถังขยะสีดำาอีกด้วย

 “ขยะ” นำาพาไปสู่โลกกว้าง
ธนพัฒน์ หนูคง	หรือ	“เอ้”	บอกว่า	เมื่อก่อนเขาเป็นอีกคนที่ทิ้งขยะไม่เป็น

ที่เป็นทาง	ชอบแอบเสียบเปลือกขนมลูกอมไว้ตามโต๊ะ	ตามซอกเก้าอี้	และไม่เคย

แยกขยะ แต่ปัจจุบันเขานำาวิธีการคัดแยกขยะกลับไปใช้ที่บ้าน และที่สำาคัญ

การทำาโครงการทำาให้เขารู้จักการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบมากขึ้น

“อย่างเรื่องขวดน้ำาในโรงเรียนพวกเราเคยนั่งนับดูพบว่า เด็กแต่ละคนต้อง

ซื้อน้ำากินวันละ 4 ขวดต่อคน เพราะน้ำาในโรงเรียนไม่สะอาด แม้จะมีตู้กดน้ำาดื่ม

ก็ตาม ซึ่งสาเหตุที่น้ำาในโรงเรียนไม่สะอาดเพราะว่าในพื้นที่อำาเภอระโนดของเรา

ขาดแคลนน้ำาเพื่อการบริโภค ทุกบ้านต้องซื้อน้ำากิน ขวดน้ำาพลาสติกจึงเยอะมาก 

ไม่เฉพาะในโรงเรียนของเราเท่าน้ัน แต่ชุมชนโดยรอบก็เต็มไปด้วยขยะขวดพลาสติก 

ถ้าเราไม่รู้จักคัดแยกขยะ อีกไม่นานขยะต้องล้นเมืองแน่นอน เวลาอยู่โรงเรียน 

ถ้าเห็นขยะ เห็นขวดน้ำาทิ้งเกะกะ ก็จะเก็บไปใส่ถังขยะ” 

ในส่วนของ	สรประสิทธิ์ จิตดำาริ หรือ	“อ้วน” ยอมรับ

ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มีโลกทัศน์คับแคบ และคิดว่า	 “ขยะ”	

ไม่น่าจะมีความสำาคัญและสร้างผลกระทบกับชีวิตมากนัก		แต่	

“ขยะ”	 ก็พาเขาไปรู้จักข้อมูลต่างๆ	 มากมาย	 เช่น	 การนำาไป

รีไซเคิล	 เอาไปทำาปุ๋ย	และเอาไปขายเป็นเงินกลับมา	ที่สำาคัญ

ทำาให้เขารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วจังหวัดสงขลาคือแหล่งขยะที่ใหญ่

ที่สุดแห่งหนึ่ง	

“ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำาให้พวกเราทำาโครงการได้ไม่ดี 

เท่าที่ควร อาจเป็นเพราะการพูดรณรงค์ของพวกเราไม่โดนใจ

เพื่อนๆ หรืออาจเป็นเพราะว่าทุกคนอยู่วัยเดียวกัน เวลาพูด

รณรงค์จึงไม่มีใครฟัง”	 อ้วนวิเคราะห์และบอกว่า	 วิธีการที่ใช้

คือพยายามทำาตัวให้น่าเช่ือถือ ปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 

กลา้แสดงความคดิเหน็ เปน็ผูน้ำาทีด่ ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่กอ่น

ที่จะไปสอนคนอื่นนั้นเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรารักสะอาด

ไหม เรารกัโรงเรยีนของเราไหม เราอยากให้โรงเรยีนพฒันา

ไปในทางไหนเรากพ็ดูออกไปจากใจเรา	อย่างนอ้ยๆ	รุน่นอ้ง

ก็จะเชื่อฟังเวลาเราเข้าไปตักเตือนว่ากินแล้วเก็บให้เรียบร้อย 

เขาก็จะให้ความร่วมมือ	

สำาหรับ	 “นาว” แกนนำาที่เคยได้รับทุนการศึกษาและมี

ความฝันว่าอนาคตอยากจะตอบแทนโรงเรียนด้วยการหาทุน

การศึกษาให้น้องๆ	บ้าง	บอกว่า	ความฝันที่ต้องการทำากองทุน

ให้น้องๆ	ในโรงเรียนนั้นบัดนี้เป็นจริงขึ้นมาแล้ว	

“หนเูปน็คนหนึง่ทีไ่ดร้บัทนุการศึกษาจากทางโรงเรยีน

บ่อยๆ ความฝันของหนูคือทำาอะไรก็ได้ที่จะได้มอบทุน 

การศึกษาให้เด็กคนอ่ืนๆ บ้าง เราอาจจะไม่มีเงินจากการขาย

ขยะมากนกั แตเ่รากเ็ปน็สว่นเลก็ๆ ทีช่ว่ยเหลอืคนตวัเล็กๆ 

ดว้ยกันไดบ้า้งไมม่ากกน็อ้ย น่ีคอืสิง่ทีห่นรููส้กึภาคภมูใิจมาก

ที่สุด” 

ส่วนเรื่องที่ยากที่สุดสำาหรับนาวคือ	การที่ต้องพูดคุยกับ

คนที่มีอคติให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน	 โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ซึ่ง 

จะมีกำาแพงมาปิดกั้นทันทีที่เห็นว่านาวและเพื่อนๆ	 เป็นเด็ก	 

แต่หลังๆ นาวจะมีวิธีจัดการคือ ไม่เอาอคติใดๆ มาใส่ใจ 

แต่ตั้งใจทำาหน้าที่ในฐานะเด็กคนหนึ่งที่รักโรงเรียนระโนด

ให้ดีที่สุด  

นาวยังบอกอีกว่า	 สิ่งท่ีต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องการ

ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก	เพราะน้องๆ	จะรู้หมดว่าเราใจร้อน	

โดยเฉพาะเวลาประชุมงานกันแล้วทำาเป็นเล่น	 งานไม่เสร็จสักที	

เราจะเริม่โกรธ	โกรธแลว้กจ็ะรอ้งไหอ้ยา่งเดยีว	แตว่า่หลงัๆ	เรา

เร่ิมเรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำาจะต้องไม่อ่อนแอ	หรือท้อแท้ให้น้องเห็น	

ซึ่งในท้ายที่สุด นาวและน้องๆ เริ่มต้นฝังรากลึก 

เรื่องการคัดแยกขยะให้ย่ังยืนในโรงเรียนระโนดด้วยการ 

นำาเรื่องการ “ปลูกจิตสำานึก” การคัดแยกขยะ และนิสัย

ความเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปเป็น 1 ใน 6 ฐาน 

ของ “คา่ยรบันอ้งใหม”่  โดยทกุๆ ปทีมีแกนนำาจากโครงการ

ทนุการศกึษาจากขยะจะตอ้งคดิและจดัฐานการเรยีนรูเ้ร่ือง

ขยะควบคู่ไปกับกิจกรรมรับน้องด้วย เพื่อ “ปลูกฝัง” ให้ 

น้องใหม่ได้เรียนรู้และซึมซับเรื่องการคัดแยกขยะติดตัว 

ต่อไป

.....

“	ส่วนหนึ่งที่ทำาให้พวกเรา 
ทำาโครงการได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
อาจเป็นเพราะการพูดรณรงค์ 
ของพวกเราไม่โดนใจเพื่อนๆ	
หรืออาจเป็นเพราะว่าทุกคน
อยู่ในวัยเดียวกัน		เวลาพูด 
จึงไม่มีใครฟัง	”

โรงเรียนระโนด
โครงการทุนการศึกษาจากขยะ
กลุ่มโรงเรียนระโนด (มะขามเฒ่า)
นางสาวณัฏฐลักษณ์	ไชยคีรี

นายธนพัฒน์	หนูคง

นางสาวธันยพร	ชุมทอง

นายภูเมธ	มหากลิ่น

นายสรประสิทธิ	จิตดำาริ

นายสุวิทย์	สวัสดิ์รักษา	

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ฉลวย	คงแป้น


